

ททท.เปิดศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว‘สหัสขันธ์’

นางพัฒนา มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอสหัสขันธ์ นายคำก้อน วงแสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาระบบชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชน ร่วมกัน เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ ตามโครงการคืนชีวิต ไดโนเสาร์ ซึ่ง ททท. ได้ร่วมกับ อ.สหัสขันธ์ และโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมโอกาสให้เยาวชนและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ที่ลานไดโนเสาร์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

นางพัฒนา มาศกล่าว ว่า ททท. ได้เล็งเห็นถึงจุดขายทางการตลาดที่สำคัญในการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ของภาคอีสาน คือ แหล่งไดโนเสาร์ โดยเฉพาะในพื้นที่ของ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ที่มีศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ไดโนเสาร์ที่แข็งแกร่งและชัดเจน ซึ่ง ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริม การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์มาโดยตลอด และในปีนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จัดโครงการคืนชีวิต

ไดโนเสาร์ขึ้น โดยมีรูปแบบและกำหนดภารกิจในลักษณะจัดตั้ง ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ซึ่งมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว นิทรรศการ การจำหน่ายของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยฝีมือ เยาวชนและท้องถิ่น รวมถึงการให้บริการข้อมูลกับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามายัง อ.สหัสขันธ์

สำหรับ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ถือได้ว่าเป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยเฉพาะ ภูมัญชา ซึ่งเป็นแหล่งจุดค้นพบไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และมีพิพิธภัณฑ์สิรินธร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แหล่งนี้มากถึงปีละ กว่า 200,000 คน สร้างรายได้ในการท่องเที่ยวปีละหลาย สิบล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น พุทธสถานภูสิงห์ ที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล เป็น พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพุทธนิมิตภูค่าว ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ภูค่าว ซึ่งเป็น พระพุทธรูปที่แปลกจากพระนอนทั่วไปคือ เป็นพระนอนสลักติด กับหินแผ่นใหญ่ในถ้ำ นอกจากนี้ยังมีสะพานเทพสุดา ซึ่งเป็น สะพานที่ข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ จะมีการจัด นิทรรศการเกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยมียามักเทศก์คอยอำนวยความสะดวกและนำชมบริเวณแหล่งไดโนเสาร์ ซึ่งเปิดให้บริการ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30- 16.30 น.